



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๐  
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ  
ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งถือเป็น “ปฐมบท  
การปกครองท้องถิ่นไทย” ที่กระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม  
อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  
เจ้าอยู่หัว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย”

นับจาก พ.ศ.๒๔๔๘ จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๑๑๒ ปี มาแล้ว องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๓ องค์กร มีพื้นที่ครอบคลุม  
ทุกตารางนิ้วของประเทศไทย และเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด ซึ่งมีการพัฒนา  
เติบโตขึ้นมาโดยลำดับ มีรูปแบบและระบบบริหารจัดการโดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างมี  
ประสิทธิภาพ มีอิสระในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  
จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน  
ได้อย่างรวดเร็ว

ผมในนามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา  
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่  
อย่างเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น  
รูปธรรมน่านับประการ ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายต่างๆ ต่ไป โดยอยู่  
บนหลัก “ธรรมภิบาล” ยึดมั่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข กล่าวคือ ต้องมีความรับผิดชอบมีคุณธรรม  
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

/และมีหลักนิติธรรม...

และมีหลักนิติธรรม ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยน้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้าง ความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจน เดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรด ปกป้องคุ้มครองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกายกำลังใจ ที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย